

Số: /BC-HĐND

Bắc Giang, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 (*Gọi tắt là Nghị quyết số 31*), Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 như sau:

1. Xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh

Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp với tổng số 53 nghị quyết¹ được ban hành. Trong đó, đã kịp thời tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tính cấp bách, cần quyết định ngay.

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét và thảo luận, cho ý kiến đối với 105 báo cáo, gồm: **03 báo cáo**² kết quả giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, 10 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, 62 báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh, 02 báo cáo của Tòa án nhân dân, 02 báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, 02 báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 02 báo cáo kết quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và 22 báo cáo của UBND tỉnh. Có 19 báo cáo được trình bày tóm tắt tại hội trường và 86 báo cáo được

¹ Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã thông qua 05 nghị quyết; thuộc các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên - khoáng sản, quản lý nhà nước về dân cư, nhà ở; Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tác động đến nhiều thành phần trong xã hội như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Nghị quyết Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022 - 2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...; Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh thông qua 05 nghị quyết; Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh thông qua 21 nghị quyết.

² (1) Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 01/4/2022 của HĐND tỉnh Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 2022 (2) Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 27/6/2022 của HĐND tỉnh Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022. (3) Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 19/10/2022 của HĐND tỉnh Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

các đại biểu nghiên cứu, xem xét và góp ý tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Trong các phiên thảo luận tổ và thảo luận trực tiếp tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp đã tích cực tham gia góp ý vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan trình ra kỳ họp, đồng thời thảo luận và làm rõ các nội dung mà đại biểu quan tâm.

2. Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp

Trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 49 câu hỏi chất vấn thuộc các lĩnh vực pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hoá - xã hội do các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuyển đến. Sau khi rà soát, phân loại, tổng hợp các vấn đề chính, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu 12 giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan báo cáo, làm rõ và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp 21 nội dung, theo 6 nhóm vấn đề, gồm: (1) Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp (2) Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua (3) Tình hình nợ bảo hiểm xã hội (4) Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội (5) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự (6) Những vấn đề và nội dung chất vấn khác được chuyển đến các ngành liên quan để trả lời đại biểu bằng văn bản.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đã trực tiếp trả lời và báo cáo làm rõ các nội dung chất vấn mà đại biểu nêu. Có 21 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn trực tiếp tại hội trường yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung mà giám đốc các sở, ngành trả lời chất vấn.

Để làm rõ thêm các nội dung trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, rõ ràng và có chất lượng, nội dung trả lời chất vấn được các sở, ngành của tỉnh chuẩn bị chu đáo, ý kiến trả lời của các sở, ngành của tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của đại biểu. Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động chất vấn, đã phát huy tính được tính dân chủ, nhất là trong tranh luận, giải

trình. Đồng thời, đảm bảo đúng trình tự về hoạt động chất vấn theo khoản 3, Điều 60, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân. Một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể đã được đại biểu và chủ tọa trao đổi, các giám đốc sở, ngành đã nắm, nhận thức đầy đủ và tiếp thu nghiêm túc.

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã diễn ra thẳng thắn và nghiêm túc, người chất vấn, người được chất vấn thể hiện trách nhiệm và tinh thần cầu thị cao, thể hiện tính nghiêm túc trong việc thực thi pháp luật, tạo không khí dân chủ, sôi nổi cho kỳ họp HĐND tỉnh. Kết thúc Kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết xác định rõ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy các sở, ngành được chất vấn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Giám sát thường xuyên

Thực hiện Kế hoạch 463/KH-HĐND ngày 25/8/2021 về chương trình giám sát năm 2022 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh và Chương trình giám sát số 819/CTr-HĐND ngày 23/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, để triển khai hoạt động giám sát năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua việc xem xét các báo cáo hàng tháng, quý, năm, các báo cáo về hoạt động của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh; giám sát các hoạt động của UBND tỉnh thông qua phản ánh của các cơ quan báo, đài và các kiến nghị của cử tri. Thường xuyên quan tâm xem xét quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND.

4. Giám sát chuyên đề

4.1. Về giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch 463/KH-HĐND ngày 25/8/2021 về chương trình giám sát năm 2022 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể:

(1) Giám sát của HĐND tỉnh “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 2022”.

Giám sát của HĐND tỉnh “Việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2022”.

Giám sát của HĐND tỉnh “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2022”.

(2) Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước ở ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”;

Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “Việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 02 cuộc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIX"; việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX” (2) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIX.

4.2. Về giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh

Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo và phân công các Ban của HĐND tỉnh triển khai giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

(1) Ban Văn hóa - Xã hội hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 2022”; khảo sát kết quả triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giai đoạn 2020 - 2022; khảo sát công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

(2) Ban Pháp chế hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”. Tham gia cuộc giám sát thuộc Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh với nội dung “Giám sát các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng, giám định, định giá theo yêu cầu của cơ quan tố tụng”.

(3) Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật trong đầu tư và quản lý, khai thác các dự án cung cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh hiện nay”; khảo sát tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

(4) Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh.

Hoạt động giám sát chuyên đề năm 2022 bảo đảm tiến độ thời gian, theo đúng quy định của pháp luật. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá những mặt tích cực, đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế, thiếu sót trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật ở các địa phương, đơn vị chịu sự giám sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm

Trong năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã hoàn thành kế hoạch giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND tỉnh được quan tâm thực hiện. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được ban hành là cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nghiêm túc các cam kết, giải pháp dưới sự giám sát của đại biểu HĐND và cử tri.. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành liên quan tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật.

Qua hoạt động giám sát đã giúp cơ quan chịu sự giám sát nhìn nhận, đánh giá đúng, chính xác những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục các kiến nghị sau giám sát. Từ đó giúp cho các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các ý kiến, kiến nghị của cơ quan chịu sự giám sát đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Công tác theo dõi và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình đối với hoạt động giám sát. Việc phối hợp giữa các cơ quan chịu sự giám sát với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, xem xét, trả lời kịp thời.

5.2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại như:

Hoạt động giám sát thông qua xem xét các báo cáo tại kỳ họp chưa được các đại biểu HĐND tỉnh thực sự quan tâm. Số lượng báo cáo tại các kỳ họp nhiều, trong khi số lượng báo cáo được trình bày trực tiếp ít, số lượng báo cáo các đại biểu tự nghiên cứu nhiều. Các đại biểu cơ bản quan tâm đến một số báo cáo trung tâm như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri,... Thời gian thảo luận, số lượng ý kiến thảo luận, đóng góp, phân tích kết quả, hạn chế, tồn tại đối với các báo cáo trình kỳ họp còn hạn chế, các dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp ít được các đại biểu nghiên cứu, đóng góp.

5.3. Nguyên nhân

Số lượng báo cáo trình ra mỗi kỳ họp nhiều (Bình quân 21 báo cáo/kỳ họp) trong khi thời gian bố trí cho mỗi kỳ họp không nhiều, nên các đại biểu thiếu thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình tại kỳ họp.

Đa số các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, vì vậy việc dành thời gian cho các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề còn hạn chế.

6. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

6.1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 và tổ chức tốt các Kỳ họp chuyên đề (nếu có). Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; trước mắt tập trung chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2023*) của HĐND tỉnh và chủ động thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh.

6.2. Chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch 478/KH-HĐND ngày 29/7/2022 về thực hiện chương trình giám sát năm 2023 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh; tăng cường công tác giám sát, khảo sát thường xuyên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, khoa học, qua giám sát kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp nhằm bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, kế hoạch, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng.

6.4. Nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức các phiên họp tại kỳ họp; chọn nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp mang tính thời sự, cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng, hiệu quả thảo luận tại hội trường, tại tổ, các hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp của HĐND tỉnh.

6.5. Nâng cao hơn nữa vai trò cũng như năng lực giám sát của đại biểu HĐND tỉnh; phát huy vai trò của các đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát tại kỳ họp (*Thảo luận và chất vấn*); quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND_{VA}.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Thị Hương Thành